

ม.เกษตรศึกษาจตุรคุ่มทุน ปรับปรุงทัศนเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา นับเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาได้ถูกมองข้ามไป เนื่องจากสภาพทรุดโทรมของเขื่อนและไม่มีสิ่งดึงดูดใจให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในเขตจังหวัดชัยนาทได้มาแวะเข้ามาชมบริเวณตัวเขื่อนเจ้าพระยา ทั้งที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยามีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ จังหวัดชัยนาทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเขื่อนเจ้าพระยา จึงได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และศูนย์นันทนาการของประชาชนในจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่รวมทั้งรายได้ของประชาชนให้ดีขึ้น

ดร.สุวัฒนา จิตรลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากทางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยให้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ตลอดจนรูปแบบของการบริหารจัดการหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ดร.สุวัฒนา กล่าวว่า "จากการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ และออกแบบงานปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยานั้น เพื่อให้การประเมินความเหมาะสมของโครงการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการตลาด ด้านองค์การและการบริหาร การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการด้านการเงินและเศรษฐกิจ โดยทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จากการประเมินผลสรุปได้ว่า ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีความต้องการแหล่งนันทนาการทางด้านกีฬามากที่สุดรองลงมา คือต้องการสถานที่ค้าขายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ทางโครงการจึงได้ออกแบบบริเวณรอบ ๆ เขื่อนเพื่อให้ตรงตามแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายให้กับประชาชนโดยการปรับเปลี่ยนสวนสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีมาตรฐานกว่าเดิม คือ สร้างให้เป็นสวนสาธารณะและแหล่งกีฬา และบริเวณที่เป็นตลาดการค้าเดิมนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มีมาตรฐานรองรับการเติบโตทางการค้าเช่นกัน"

ดร.สุวัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า "การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเขื่อนได้แบ่งเป็น 6 โซน คือ เริ่มตั้งแต่การทำป้ายชื่อโครงการทางเข้าพร้อมจัดตกแต่งบริเวณป้ายด้วยสวนหย่อม, การปรับปรุงเรือนรับรองที่มีอยู่เดิมเพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาใช้บริการแต่ยังคงบรรยากาศความเป็นส่วนตัวโดยอาศัยพันธุ์ไม้เดิมที่ปลูกไว้ให้มากที่สุด, การจัดรูปแบบสวนหย่อมเป็นจุด ๆ และจัดทางเดินเชื่อมต่อให้มีความสัมพันธ์กับท่าเทียบเรือ, การกำหนดพื้นที่เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP, การก่อสร้างศูนย์นันทนาการขนาดใหญ่ เช่น หอประชุม อาคารกีฬาทั้ง Indoor และ Outdoor และจัดรูปแบบในลักษณะสวนอเนกประสงค์ประกอบด้วย ตลาดเช้า เวที สวนหย่อม น้ำพุ และอาคารสำนักงาน อบต."

จากการสำรวจข้อคิดเห็นของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลดีของการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเขื่อนเจ้าพระยา พบว่า จะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับแรก และช่วยให้สินค้าของชุมชนขายได้มากขึ้นเป็นอันดับสองและสาม ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเขื่อนเจ้าพระยาจะก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนในพื้นที่โดยตรง และทำให้จังหวัดชัยนาทเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยาจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทให้เจริญเติบโตขึ้นต่อไป